



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๗๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

มรพส. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า” ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ส่วนวังจันทน์ สร้างความประทับใจแก่ทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก



เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า ประจำปี ๒๕๕๕” ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ โดยมี ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มรพส. เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงาน พร้อมทั้งแนะนำว่าที่อธิการบดีคนใหม่ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก **ผู้ว่าราชการจังหวัด นายชัยโรจน์ มีแดง** รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการพบปะหารือและสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน

▶▶ **วันนี้(๒๗ ก.ย.)ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมตัดเกรด ส่งเกรด ระบบทะเบียนใหม่** เพื่อสร้างความเข้าใจในการตัดเกรด และส่งเกรดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบทะเบียนใหม่ ในวันที่ **๒๗ และ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕** ณ **ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๕ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์** คณาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงชื่อได้ที่สำนักงานคณะที่ตนเองสังกัด





คณะกรรมการกองทุนการศึกษาและพัฒนาศึกษา มรพส. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทูทุกท่านร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ มหากุศล ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยจะนำรายได้สนับสนุนกองทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เทศน์มหาชาติเป็นประเพณีโบราณ ซึ่งบรรพบุรุษไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน วัดต่างๆ ได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ เป็นการจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่าให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงเรื่องราวครั้งพุทธกาลที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์หลายชาติ เฉพาะพระชาติที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดคือชาติที่ทรงอุบัติเป็นพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญทานบารมี ด้วยการบริจาคทรัพย์สมบัติ พระราชโอรส พระราชธิดาและพระอัครมเหสี การกระทำดังกล่าวเรียกว่า “มหาทาน” ยากที่บุญชนทั่วไปจะปฏิบัติได้

พุทธศาสนิกชนเชื่อกันว่าพระศรีอริยเมตไตรยเทวบุตร ซึ่งจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสืบต่อจากพระพุทธศาสนายุคของพระศรีศากยมุนีสम्मณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้ มีเทวโองการแต่พระมาลัยมหาเถระให้แจ้งแก่มนุษย์ในโลกว่าผู้ใดปรารถนาจะจุติในยุคพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย ยุคที่มีมนุษย์มีความเจริญและเป็นที่ยกย่องอย่างยิ่งยวดก็จงฟังมหาเวสสันดรชาดก ประกอบด้วยคาถา ๑,๐๐๐ พระคาถา ผลานิสงส์จะทำให้ผู้นั้นสมความมุ่งมาดปรารถนา

การเทศน์มหาชาตินี้ พระธรรมกถึกสงฆ์เทศนาได้เทศนาเป็นทำนองที่ไพเราะน่าฟังทำให้บรรดาพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมในพิธีได้รับอรรถรส บางตอนครึกครื้น แต่บางตอนโศกเศร้า คล้อยตามไปกับลีลาท่วงทำนองเสียงอารมณ์ของพระสงฆ์ที่เทศนา การสดับเทศน์มหาชาติเป็นการปลุกฝังคุณธรรมเรื่องการบริจาค การเสียสละ การมีศีลจจะ ฯลฯ ก่อให้เกิดอุปนิสัยในมเอียง ตามพระจริยวัตรของพระเวสสันดร นั่นคือ การเห็นแก่ตัวค่อยเบาบางลง เมื่อพุทธศาสนิกชนนำไปประพฤติปฏิบัติ ย่อมช่วยพยุ่งสังคมให้ร่มเย็นเป็นปกติสุข ดังเช่น พระวรวงศ์มคิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานไว้ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำบุญถวายเพลพระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี๒๕๕๕



เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. ได้จัดพิธีทำบุญ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ชุมพล เสมอพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งคณาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ศว.๑๑๕ อาคารวิทยสโมสร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี